

รายงานสรุปผลการขับเคลื่อนนโยบายที่สำคัญของกรมปศุสัตว์ ภายใต้ DLD-C ในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์
 แผนการขับเคลื่อนนโยบายที่สำคัญของกรมปศุสัตว์ ภายใต้ DLD-C ในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์
 โครงการมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันโรคระบาดสัตว์ปีกในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์ กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ และศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างสุรินทร์ ด่านกักกันสัตว์สุรินทร์ ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพนครราชสีมาและปศุสัตว์อำเภอทุกอำเภอ ร่วมบูรณาการขับเคลื่อนนโยบายที่สำคัญของกรมปศุสัตว์ ภายใต้ DLD-C ในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ โครงการมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันโรคระบาดสัตว์ปีกในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกษตรกร เจ้าหน้าที่ เรื่องโรคระบาดสัตว์ปีก การควบคุมป้องกันโรค การเก็บตัวอย่างเพื่อส่งวินิจฉัยโรคสัตว์ปีก เตรียมความพร้อมของส่วนราชการสังกัดกรมปศุสัตว์ บูรณาการในการมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันโรคระบาดสัตว์ปีกในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ในการกำหนดแนวทางและการปฏิบัติการเฝ้าระวัง ป้องกันโรคระบาดสัตว์ปีกในจังหวัดสุรินทร์ เพื่อลดการติดต่อโรคระบาดสัตว์ปีกสู่คนในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์

และสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์ ได้ดำเนินการ ดังนี้

๑. ประชุม จัดทำแผน มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันโรคระบาดสัตว์ปีกจังหวัดสุรินทร์
๒. ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคระบาดสัตว์ปีกแก่ประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณตามแนวชายแดน ตลอดจนผู้ที่เดินทางเข้า-ออก จังหวัดสุรินทร์ และขอความร่วมมือในการแจ้งเบาะแสการลักลอบนำเข้าสัตว์และซากสัตว์ปีกเข้าจังหวัดสุรินทร์
๓. เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ปีกทุกราย
๔. เจ้าหน้าที่/อาสาปศุสัตว์ เก็บตัวอย่างสัตว์ปีก เฝ้าระวังเชิงรุกในพื้นที่เสี่ยง
๕. ลงพื้นที่ร่วมกับด่านกักกันสัตว์ตรวจสอบการลักลอบนำสัตว์ หรือซากสัตว์ปีกเข้ามาทางจุดผ่อนปรนทางบกช่องจอม อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์

ปศุสัตว์สุรินทร์ตรวจประเมิน รับรองสนามชนไก่ที่มีระบบป้องกันโรคตามหลักเกณฑ์การจัดการระบบป้องกันโรคในสนามชนไก่

วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ นายสัตวแพทย์อภิชาติ นาคีสิงห์ ปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์ มอบหมายให้นายสัตวแพทย์จรรยาพรีย์ นระพริรัมย์ นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ สัตวแพทย์หญิงศศิมา ชุนศิริวานิช นายอานัน น้อยแสง ว่าที่ ร.ต.ณัฐธิชา ขอมเงิน เจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ และ จักรกฤษณ์ จิววิเศษชัย ปศุสัตว์อำเภออาเภอกาบเชิงเข้าร่วมกับคณะกรรมการพิจารณาตัดสินการขอและตรวจจลาจลสถานที่เล่นการพนันชนไก่ ณ ตำบลค่าน อำเภออาเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ และดำเนินการตรวจสถานที่ชนไก่ เพื่อขอต่อใบอนุญาตให้ใช้สถานที่จัดให้มีการเล่นการพนันชนไก่ ๓๘.๕๐๐๐ อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ พร้อมทั้งให้คำแนะนำด้านการจัดการระบบป้องกันโรคสัตว์ปีก ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การจัดการระบบป้องกันโรคในสนามชนไก่ ตามที่กรมปศุสัตว์กำหนด ต่อไป

"ปศุสัตว์สุรินทร์ร่วมกับอำเภอพนมดงรักตรวจเข้ม จัดระเบียบสนามชนไก่"

วันอังคาร ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 10.00 น. นายสัตวแพทย์อภิชาติ นาคีสิงห์ มอบหมายนายกำชัย หมายจันทร์ ปศุสัตว์อำเภอพนมดงรัก นางวิศนันทิ ยศกีมานันโท นายอำเภอพนมดงรัก มอบหมายให้ ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคง /องค์การบริหารส่วนตำบลบักได /ผู้ใหญ่บ้านดอนน้ำตาล ๓.3 ค.บักได ร่วมออกตรวจติดตาม กรณีร้องเรียน มีการเล่นการพนันในสนามชนไก่ บ้านดอนน้ำตาล หมู่ 4 ค.บักได อ.พนมดงรัก ทั้งนี้ได้ให้คำแนะนำเจ้าของสนามชนไก่ ให้ปฏิบัติตามระเบียบการขอใบอนุญาตอย่างเคร่งครัด ห้ามเล่นการพนันและอื่นๆที่กระทำโดยผิดกฎหมาย หากพบว่าผู้กระทำความผิดจริงจะดำเนินการยกเลิกใบอนุญาตสนามชนไก่ เจ้าของสนามและยินดีให้ความร่วมมือตามคำแนะนำ



**ปศุสัตว์สุรินทร์ ดำเนินการโครงการเฝ้าระวังโรคไ่วหัตถ์นกเชิงรุกแบบบูรณาการของประเทศไทย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567**

วันที่ 22 มกราคม 2567 นายสัตวแพทย์อภิชัย นาดีสังข์ ปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์ มอบหมายให้กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองสุรินทร์ ดำเนินการโครงการเฝ้าระวังโรคไ่วหัตถ์นกเชิงรุกแบบบูรณาการของประเทศไทยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยครั้งที่ 1 กำหนดให้ดำเนินโครงการ ฯ เฝ้าระวังโรคไ่วหัตถ์นกเชิงรุกแบบบูรณาการของประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยครั้งที่ 1 กำหนดให้ดำเนินโครงการ ฯ ระหว่างมกราคม ถึง 9 กุมภาพันธ์ 2567 ในการนี้ ได้ดำเนินการดังนี้ สุ่มเก็บตัวอย่าง cloacal swab ในโรงฆ่าสัตว์ปีกที่ได้รับใบอนุญาต กท.1จำนวน20ตัว/โรงฆ่า เป้าหมาย อำเภอเมืองสุรินทร์ 3 โรงฆ่า ได้แก่ น้อยใกล้ด , วิสันใกล้ด และ สุวิมลใกล้ด เพื่อตรวจหาโรคไ่วหัตถ์นกในประเทศไทยต่อไป



จุดเฉพาะกิจ ด้านกักกันสัตว์สุรินทร์ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอสูงเนิน
ตั้งจุดตรวจ จุดเฝ้าระวังการลักลอบเคลื่อนย้ายสัตว์ จากสัตว์ในพื้นที่เลี้ยงจังหวัดสุรินทร์
ภายใต้การดำเนินการ ขับเคลื่อนนโยบายกรมปศุสัตว์ (DLD co-ordinator:DLD-c) จังหวัดสุรินทร์
วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2567 จุดเฉพาะกิจ ด้านกักกันสัตว์สุรินทร์ ไปด้วย นายสมพร แสงสง่า หัวหน้าด่านกักกันสัตว์
สุรินทร์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ด่านกักกันสัตว์สุรินทร์ ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอสูงเนิน โดยมีนายปฏิเทพ
วงษ์พรหม ปศุสัตว์อำเภอสูงเนินและเจ้าหน้าที่ดำเนินการตั้งจุดตรวจ จุดเฝ้าระวังการลักลอบเคลื่อนย้ายสัตว์
จากสัตว์ในพื้นที่เลี้ยงจังหวัดสุรินทร์ ภายใต้การดำเนินการ ขับเคลื่อนนโยบายกรมปศุสัตว์
(DLD co-ordinator:DLD-c) จังหวัดสุรินทร์ บริเวณเส้นทางหลวงหมายเลข 24 หน้าโรงเรียน ตาตงวิทยา
รัชมังคลาธิษฐาน พิกัด x 14.64284 y104.03244 รอยต่ออุบลราชธานี จังหวัดศรีสะเกษ ผลการปฏิบัติงาน
ดำเนินการตรวจค้นพาหนะต้องสงสัย จำนวนทั้งสิ้น 18 คัน โดยพบผู้กระทำความผิดคือ นาย สนธยา ชันโท
บ้านเลขที่ 36/4 หมู่ 12 ตำบลยาง อำเภอรัตนวาปี จังหวัด ศรีสะเกษ กระทำความผิดตาม พ.ร.บ.โรคระบาดสัตว์
2558 ตามมาตรา 34 ว่าด้วยการเคลื่อนย้ายสัตว์ จากสัตว์ โดยไม่ได้รับอนุญาต จากสัตวแพทย์ปลายทาง มีบทลงโทษ
ตามมาตรา 71 มีโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ คณะกรรมการ
ด่านกักกันสัตว์สุรินทร์ จึงได้ทำการบันทึกจับกุม และเป็นที่ยึดเปรียบเห็บความผิดตาม พ.ร.บ.โรคระบาดสัตว์ 2558



การประเมินติดตาม

เกษตรกรมีความรู้ความเข้าใจ เรื่องโรคระบาดสัตว์ปีก การควบคุมป้องกันโรค ในการเก็บตัวอย่างเพื่อส่งวินิจฉัยโรคสัตว์ปีก เพื่อการส่งออกของสัตว์ปีก และความปลอดภัยของผู้บริโภคต่อไป

ปัญหาและอุปสรรค : ไม่มี

ปัจจัยแห่งความสำเร็จ : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างสุรินทร์ ด่านกักกันสัตว์สุรินทร์ และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอทุกอำเภอให้ความร่วมมือในการประสานงาน ในการปฏิบัติงานเป็นอย่างดี ทำให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเรียบร้อยดี